

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหญ้าครือ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๕๔,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรังเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๖ บ้านหญ้าครือ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๖๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๒๒๙,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	กองช่าง	
๔	โครงการการก่อสร้างฝายน้ำล้นสำหรับรถวิ่งผ่านได้ หมู่ที่ ๓ บ้านนาผาย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๔๔๔,๕๓๓	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	กองช่าง	
๕	โครงการการก่อสร้างฝายน้ำล้นสำหรับรถวิ่งผ่านได้ หมู่ที่ ๖ บ้านหญ้าครือ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๔๕๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	๓๑๑,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ	กองช่าง	

	น้ำโดยการวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านกุดเพ็ชคอม เหนือ	ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน		ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน		
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำโดยการวางท่อพร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านกุดเพ็ช คอม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๓๐๙,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านเสาเล้า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๓๘๒,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๒๖๙,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมระบบ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ตำบลกุดเพ็ชคอม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๔๒,๙๘๔	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๓๕๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	กองคลัง	
๑๒	โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ	๕๘,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/	สำนักปลัด	

	ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม	บริการของประชาชน		รองรับการบริการของประชาชน		
๑๓	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๘,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๔,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๑๐,๘๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๘๔,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๒๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	กองการศึกษา	
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๔๓,๓๓๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการ	กองการศึกษา	

				ของประชาชน		
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๑๖๑,๘๑๖.๕๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการจัดทำเว็บไซต์ สำนักงานพร้อมค่าดูแลรักษา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๑๘,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการอบรมคณะกรรมการ การจัดการเลือกตั้งประจำ ตำบลทุกตำบล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๓๒,๓๖๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๒	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ ๒-๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๒,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๒,๖๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/รองรับการ บริการของประชาชน	๘,๘๙๐	เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน/ รองรับการบริการ ของประชาชน	กองคลัง	

๒๕	โต๊ะ เก้าอี้ผู้บริหาร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๓๕,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๖	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๑๘,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
๒๗	เครื่องโชนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๓ HP แผ่นบังคับ บาร์ ๒๐-๒๕ นิ้ว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	๓๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน/รองรับการบริการของประชาชน	สำนักปลัด	
รวม			๘๓,๐๐๐			

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอได้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีผลต่อการดำเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ประจำปี 2565 ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม

### **ข้อเสนอแนะ**

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอ หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียงขอ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 หมายเลขโทรศัพท์ 043-009638 ในวันเวลาราชการ